

Mo Nguyen

CN 13A TN: Lòng Hiếu Khách : giới thiệu trong Sách Thánh

Có khá nhiều dữ kiện cho bài giới thiệu hôm nay mà ta có thể rút ra được từ đoạn Tin Mừng. Nào là điếu u kiện theo Chúa (điếu u kiện nào); nào là các phép giá theo Ngài (thép giá nào, các làm sao); và cái "nào là" thép ba là cái tôi muốn nói, đó là về thép lòng: lòng hiếu khách mà ta rút được từ bài Tin Mừng hôm nay: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì ngôn sứ là ngôn sứ, thì sẽ lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đó tiếp một ngôn sứ công chính, vì ngôn sứ là ngôn sứ công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

Đón tiếp cũng chính là điếu u mà Hội Thánh muốn chúng ta suy nghĩ, vì bài đọc I trong các Chúa nhật Thứ Năm, theo chủ đề của Phụng vụ, là nhằm minh họa, nhằm nói rõ hơn cho bài Tin Mừng, thì chính bài đọc I hôm nay nói về một cuộc đón tiếp, nói về lòng hiếu khách.

Tôi nhớ trong một chương trình "chiếc nón kô diếu u," có 9 ô trống với câu hỏi là : Ngôn sứ ngoi quốc, khi đến Việt-Nam, họ thép khen ngôn sứ Việt về điếu m gì. Lòng hiếu khách chính là câu trả lời đúng. Do đó hiếu khách không xa lạ gì với ngôn sứ Việt ta, vì đó là nét đẹp của dân tộc. Nhưng một dân tộc khác cũng có nét đẹp này không kém, mà có khi hơn, đó dân của Chúa Giêsu: dân Israel.

Sách Thánh ghi lại ít là ba cuộc tiếp đón rất đẹp và rất đẹp thép

1) Abraham thép 3 ngôn sứ khách lạ đang đi trong sa mạc. Ông thép ra năn nép vào nhà và ân cần chăm sóc họ. Đó là 3 sứ giả của Thiên Chúa, (mà họ sẽ ngôn sứ Nga Roublev đã về lại và bậc tranh này trở thành danh họa, được xem như di sản thép chính Ba Ngôi). Đáp lại thép lòng của Abraham, 3 sứ giả này ban nép cho về thép son sứ của Abraham có con trai điếu lòng (St 18): Đấng này sang năm, bà sẽ sinh cho ông một con trai. Bà Sara cao niên, về Abram nép tuôi, nghe được, thép thép thép trong lòng mà nép thép thép, khi nép về khách nghe được, nên thép ý không hài lòng.

2) Một gia đình ở Su-nêm chẳng những tiếp đón ngôn sứ Elisa, mà còn dọn hẳn cho ông một căn phòng để nghỉ ngơi sau ông thì có chỗ trú. Đáp lại, Elisa cũng giúp họ thoát khỏi tình trạng son sẻ (bài đọc I) :

Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta giới thiệu ông vào dùng bữa. Thế đó, một lần đi qua, ông đứng ghé vào dùng bữa. Bà này nói với chồng: "Này ông! Tôi biết người thiếp ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa. Mình phải làm cho ông một căn phòng như trên lầu có trần ngói có vách, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lui vào đó." Một hôm, ông đến nhà này, ông lui vào phòng trên lầu và nghỉ ở đó. Ông nói với Giê-kha-di, thiếp của ông: "Đi gọi bà Su-nêm." Nó đi gọi bà và bà đến trước mặt nó. Ông Ê-li-sa bảo nó: "Hãy nói với bà này: Bà đã quá lo lắng vì chúng tôi. Chúng tôi biết phải làm gì cho bà đây? Có cần chúng tôi phải nói một lời với đức vua hay với triều đình cho bà không?" Bà trả lời: "Tôi sẵn lòng yên hàn giữa dân tôi." Ông Ê-li-sa nói với thiếp của ông: "Nên làm gì cho bà này?" Giê-kha-di đáp: "Tôi nghĩ, bà này không có con trai, mà chồng thì đã già." Ông Ê-li-sa bảo: "Đi gọi bà này." Nó đi gọi bà, và bà này đến đứng ngoài cửa. Ông Ê-li-sa nói: "Vào thắp đèn này, vào đây sang năm, bà sẽ được con trai." Bà nói: "Không, thưa ngài, người của Thiên Chúa, xin đừng làm điều này!" Quả nhiên, bà này có thai, và năm sau, vào thắp đèn, vào đây mà ông Ê-li-sa đã nói, thì bà sinh con trai.

3) Gia đình Matta, Maria và Lazarô ở Bêtania là nơi thiếp ghé vào tiếp đón Đức Giêsu và các môn đệ. Đáp lại, Đức Giêsu đã làm cho Lazarô chết 4 ngày sống lại.

Qua những gương sống mà chúng ta rút ra hai kết luận:

Kết luận 1. Phải mở lòng mình hiếu khách đức. Nói kiểu khác phải quên đi mình có thể tiếp đón bất cứ ai. Hiếu khách không vì họ ỷ lại mình, mà rất nhiều khi ngược lại, họ cần mình: họ cần, họ cần, họ cần... :

-Abraham lo cho 3 người khách kia đi trong sa mạc suốt ngày đói khát và không có chỗ nghỉ ngơi để họ nghỉ ngơi;

-Gia đình ở Sunam lo đón ngôn sứ Elisê phải vất vả tận tâm một mình một người, họ đâu mong được gì. Khi ngôn sứ Elisa hỏi: Có cần chúng tôi phải nói một lời với đức vua hay với triều đình

huy quân đi cho bà không?" Bà trả lời: "Tôi sẵn lòng yên hàn giữa dân tôi.";

-Gia đình Bethania thì mời Đức Giêsu và các môn đồ đến cùng nhau sau một thời gian một vì công việc rao giảng Tin Mừng. Nhà tiếp đón khách là nhà Betania.

Không mong đợi gì, đó là kết luận 1. Và kết luận 2 là

Kết luận 2. Người hiếu khách, tuy không mong đợi gì, nhưng Chúa sẽ trả công bội hậu.

Trong câu 3 của福音 Kinh Thánh ta vừa nêu, phần thời gian Chúa trả là cái quý giá nhất của đời người: sẵn lòng: hai đứa con trai đưa lòng cho hai vợ chồng son sẻ, và đức biết ơn của con trai trong bài đức lễ hôm nay làm li hôn nhân, nếu chúng ta đức tiếp:

Đứa trả lời lên. Một ngày kia, khi đi kiếm cha nó giữa nhà người thì gặp, nó nói với cha: "Ôi, cái đứa con! Cái đứa con!" Người cha bảo anh đỡ tay: "Bằng nó về cho mẹ nó." Người trai bằng nó, đem về cho bà mẹ. Đứa trả lời trên đầu gối bà đến trả, rồi nó chết. Bà lên đường và đi đến với người của Thiên Chúa núi Các-men., bà nói: "Nào tôi có xin ngài cho tôi đức của con đâu? Tôi đã chẳng nói: "Xin đức đánh lừa tôi, đó sao?" Ngôn sứ Elisa đi vào chỗ của bé, đóng cửa lại, chỗ có hai người ở bên trong, rồi của người về Đức CHÚA. Ông lên gối người lên trên đầu trả, khi miêng ông trên miêng nó, khi mắt ông trên mắt nó, đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cảm nhận trên đầu trả, da thốt nó nóng lên. Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó; của bé hát hát đến bên yếm, và mẹ mất ra. Ông Ê-li-sa gọi Giê-kha-di và bảo: "Đi gọi bà Su-nêm." Nó đi gọi bà; bà đến với ông, ông nói: "Bà hãy đem con đi!"

Còn gia đình Matta và Maria ở Betania thì mời sẵn lòng đức tiếp lời cho Ladarô đã chết 4 ngày. Chúa là Đức người người thì bị không bao giờ chịu thua lòng người đời của con người. Con người tiếp các sự của Ngài, Ngài sẽ trả lời và quý hậu nhất: sẵn lòng, khi của sẵn lòng đời đời.

Những cá nhân, những dòng, những chùa, những nhà thờ có hình thức làm các căn nhà mà để đón tiếp những kẻ nghèo, tất nhiên nghèo đói đến trú ngụ ăn. Thật đáng phục.

Giáo xứ Vĩnh Phước Nhatrang có công nhận đón tiếp các đoàn ghé qua, hãy quý ông đi đón tiếp. Giáo xứ tôi có các khóa Cầu Nguyện Lời Chúa, cung cấp miễn phí ăn uống cho những người đến dâng tấc lòng nguyện. Hi vọng khách vui lòng ghé thăm anh em bé nhà Chúa, Chúa sẽ trả lời những gì ta không nghĩ. Xin nhắc lại lời nhắn: Chúa không chịu thua lòng quý ông đi cầu ta đâu.

Hôm nay, Chúa đã công khai hứa ban thưởng cho những ai tiếp đón giúp đỡ các môn đệ của Chúa. Dù chờ cho môn đệ mệt chèn nhọc nhưng Chúa cũng trả công. Mà sự trả công của Chúa thì vô cùng trọng hậu.

Amen

tt
Anphong Nguyễn Công Minh
Phanxicô.ofm
